

# “แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” รวมพลังทำดีเพื่อน้องๆ กับกิจกรรม “กะปุก เสริมปัญญา – เพิ่มความรู้” สู่ยุค โลกไซเบอร์และการสื่อสารไร้พรมแดน



“แอดวานซ์เว็บ เซอร์วิส” เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา กับกิจกรรม “กะปุก เสริมปัญญา – เพิ่มความรู้” สู่ยุคโลกไซเบอร์และการสื่อสารไร้พรมแดน และได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากปัจจุบันโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนมีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคดิจิทัล ที่น้องๆ ต้องใช้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ ดังนั้น “บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” จึงรวมพลังทำดีเพื่อน้องๆ ณ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นายธนัญชัย สมุหวิญญูกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้นำบริการธุรกรรมออนไลน์เชี่ยวชาญด้านไอทีอีคอมเมิร์ซมากกว่า 10 ปี เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เติมเงิน “กะปุกท้อปอัพ” เผยว่าปัจจุบันโลกได้ก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงทำให้การศึกษามีการพัฒนา รุดหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วยซึ่งเป็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวมชุมทรัพย์ทางปัญญา มากมายมหาศาลในโลกดิจิทัล

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยอยู่แล้วและส่งเสริมให้เยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้มีการศึกษาสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าเทียมกับเยาวชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท แอดวานซ์ฯ จะรวมพลังทำดีเพื่อน้องๆ กับกิจกรรม กะปุก เสริมปัญญา เพิ่มความรู้ มุ่งส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษาและให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ข้อมูล ทั้งนี้บางโรงเรียนยังมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ดังนั้นการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา นับเป็นโครงการที่สามารถ ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสามารถต่อยอดการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ซึ่งกะปุกท้อปอัพมุ่งมั่นที่จะสานโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อเยาวชนไทย ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

กิจกรรม “กะปุก เสริมปัญญา เพิ่มความรู้” สู่ยุคโลกไซเบอร์และการสื่อสารไร้พรมแดน ได้มอบคอมพิวเตอร์และสอน

คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นเพื่อใช้ในการศึกษา รวมทั้งการจัดบุคลากรหรือพี่ๆที่จะมาช่วยซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ให้กลับมาใช้ได้ใหม่เช่นเดิม”

ทางด้านนายพนมพร พิระพิทยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เล่าว่า“โรงเรียนยังขาดคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนอยู่จำนวนมาก ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เสียหายเครื่องๆและใช้มานานมากแล้วกว่า10 ปีอีกทั้งเด็กๆที่มานั่งเรียนก็จะนั่ง3-4คนต่อเครื่อง และต้องสลับกันเพื่อลงมือปฏิบัติจริง แต่วันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแอดวานซ์เว็บฯ เข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งยังได้ส่งพี่ๆทีมงานเข้ามาช่วยดูแล ซ่อม คอมพิวเตอร์ที่เสียหายกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับน้องๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนมากขึ้นนับเป็นการช่วยเหลือที่ส่งผลประโยชน์ให้น้องๆอย่างแท้จริงต้องขอบคุณบริษัท แอดวานซ์ เว็บฯมากๆครับ”

บรรยากาศงานวันนี้... เต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้ด้วยเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทีเดียว และต้องติดตามกันว่าพี่ๆใจดีแอดวานซ์เว็บฯ จะไปโรงเรียนใดต่อไปสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที อีคอมเมิร์ซมานานกว่า 10 อย่างแท้จริง....

\*\*\*\*\*

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณนิรมล(แอด)/คุณกรรวัช(ตวง)

โทร. 02 718 3800 ต่อ132// 081 697 9411 , 083 122 9066 , 086 024 8492